

UBND TỈNH THANH HÓA
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **1255** /SNN&PTNT-KHTC

Thanh Hoá, ngày **09** tháng 4 năm 2020

V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh, phục vụ phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Kính gửi:

- Trưởng các phòng thuộc Sở;
- Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

Nhận được Văn bản số 1707/SKHĐT-TH ngày 03/4/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về báo cáo tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh, phục vụ phiên họp thường kỳ UBND tỉnh.

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh kết quả thực hiện tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm hạn chế tác động của dịch bệnh Covid-19 đến mục tiêu, nhiệm vụ của ngành năm 2020; Giám đốc Sở yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc Sở, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao định kỳ hằng tháng, quý, năm ngoài việc báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của phòng, đơn vị mình, báo cáo thêm về tình hình thực hiện các nhiệm vụ đã được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 (có phụ lục chi tiết kèm theo).

Đề nghị các đơn vị báo cáo Giám đốc Sở kết quả thực hiện (qua phòng Kế hoạch Tài chính) **trước ngày 15 hằng tháng**; đồng thời gửi bản mềm theo địa chỉ email: pkhtc.snnptnt@thanhhoa.gov.vn để tổng hợp, báo cáo theo quy định./

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, KHTC.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**



Nguyễn Việt Thái

Phụ lục: Nội dung, nhiệm vụ báo cáo theo Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 16/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa
(Kèm theo Công văn số 1255 /SNN&PTNT-KHTC ngày 09/4/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT)



STT	Nội dung, nhiệm vụ	Phòng, đơn vị báo cáo	Ghi chú
1	Báo cáo về các tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19.	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	<p>Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao rà soát đánh giá đúng và lượng hóa cụ thể tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19 đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng của lĩnh vực mình phụ trách.</p> <p>Đề nghị các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo cụ thể về:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, tổ hợp tác, HTX nông nghiệp thuộc lĩnh vực được giao quản lý; những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các biện pháp hỗ trợ kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp duy trì sản xuất, nhất là đối với các doanh nghiệp có sản phẩm đóng góp lớn tăng trưởng của tỉnh.
2	Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; các Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp.	Các phòng, đơn vị thuộc Sở	<ul style="list-style-type: none"> - Tình hình cơ cấu lại sản xuất; thực trạng, nhu cầu và phương án tìm kiếm, thay thế các nguyên, nhiên, vật liệu, phụ tùng, linh kiện để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. - Tình hình phát triển các sản phẩm mới tạo ra giá trị mới hoặc tăng giá trị sản phẩm để bù đắp phần thiếu hụt do tác động của đại dịch Covid-19. - Tình hình tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô sản xuất của các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.